



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดสีของภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามประกาศที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตามคำนิยามของขยะแต่ละประเภท โดยจัดพิมพ์ข้อความ ยกตัวอย่างชนิดของขยะแต่ละประเภทลงบนแผ่นป้าย เช่น ไว้นิล พลาสติกลูกฟูก หรืออื่น ๆ ติดเหนือภาชนะรองรับมูลฝอยในที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะให้สวยงาม เข้าใจง่าย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้

๑. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) หรือ มูลฝอยทั่วไป หมายความว่า ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใสขนม พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร พอลยเปื้อนอาหาร เป็นต้น

๒. ขยะอินทรีย์ (สีเขียว) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย หมายความว่า ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลาย ได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

๓. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ หมายความว่า ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือสำหรับ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระจก้องเครื่องดื่ม กล่องนม UHT เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น

๔. ขยะอันตราย (สีส้ม) หรือ มูลฝอยอันตราย หมายความว่า ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่กัดกร่อน วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุที่กัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช กระจก้องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายทองจันทร์ เหล่าลุ่มพุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ